

Số: /KH-UBND *Ân Tường Tây, ngày tháng 8 năm 2024*

KẾ HOẠCH

Triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 777/UBND-KH ngày 24 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện về việc tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện, UBND xã Ân Tường Tây xây dựng Kế hoạch triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện và UBND huyện giao, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, qua kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể: *(Có phụ lục cụ thể)*

II. GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC:

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những mặt còn tồn tại các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân cùng ra sức thi đua tập trung phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao, đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực gắn với việc duy trì và giữ vững các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; quán triệt Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã, của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2024; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 đề ra, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực khắc phục tồn tại, khó khăn; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã.

1.2. Chỉ đạo thu hoạch vụ Hè thu, tiến hành đánh giá năng suất, sản lượng vụ Hè thu năm 2024; chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2024; Xây dựng và triển khai kế

hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2024-2025. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò; tổ chức tiêm phòng định kỳ các loại vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024;

Chỉ đạo kiểm tra giám sát, ngăn chặn nhập các nguồn gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa xã. Duy trì công tác trực ban phòng, chống thiên tai khi thời tiết diễn biến bất thường, đảm bảo thông tin lên lạc khi có thiên tai xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

1.3. Quản lý chặt chẽ hoạt động thu - chi ngân sách theo quy định của pháp luật; Khai thác tối đa các nguồn thu trên địa bàn; Tích cực đẩy mạnh các biện pháp thu, chống thất thu, phân đầu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; vận động thu, nộp đầy đủ các nguồn quỹ trong năm. Tập trung triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư công đã được HĐND xã quyết nghị, phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2024. Hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu các công trình; thực hiện giải ngân đầu tư công các công trình đã hoàn thành theo quy định

1.4. Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng và PCCCR ; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch qu ản lý, bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 03 của Huyện uỷ Hoài Ân về công tác quản lý bảo vệ rừng

1.5. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra các công trình đã và đang thi công trên địa bàn. Quản lý tốt việc khai thác sử dụng các công trình được đầu tư xây dựng; kịp thời sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng.

1.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 33 của UBND huyện và Chỉ thị 05 của Huyện uỷ về xử lý các trường hợp lấn chiếm đất cát nhà trái phép trên địa bàn xã đạt chỉ tiêu huyện giao; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-/CT-HU ngày 10/3/2303 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (Khóa 25) về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện đảm bảo các quy định về giao đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản. Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tiếp tục quản lý và hoạt động có hiệu quả khu xử lý rác thải tập trung ở Truong Gò Bông và thôn Phú Hữu 1. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ cho đầu tư phát triển. Tập trung giải quyết các vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp và tranh chấp đất rừng không để diễn biến phức tạp.

1.7. Triển khai thực hiện các bước duy trì và giữ vững các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2024, đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

2.1. Văn hóa thông tin - Đài truyền thanh.

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, TDTT; Tham gia các hoạt động TDTT do cấp trên tổ chức; Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình toàn dân ĐKXDDSVH ở khu dân cư, các đơn vị và phối hợp với Tư pháp triển khai việc lấy ý kiến đến từng khu dân cư đồng thời rà soát bổ sung các hương ước, quy ước khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Tập trung tuyên truyền Công tác cải cách TTHC và công tác phòng cháy chữa cháy rừng và các Luật mới ban hành theo quy định.

2.2. Công tác giáo dục.

Triển khai các hoạt động hè cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện về vật chất các trang thiết bị dạy và học cho năm học mới 2024 – 2025; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia.

2.3. Y tế:

Tiếp tục duy trì và thực hiện đạt chuẩn về y tế theo Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã trong năm 2024 và giai đoạn từ nay đến năm 2030; Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác phòng chống dịch nguy hiểm. Kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu dân số, y tế và các Chương trình y tế dự phòng năm 2024; Thực hiện tốt chương trình dân số KHHGD, chiến dịch sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024”.

2.4. Công tác chính sách an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung triển khai các dự án thuộc mục tiêu giảm nghèo bền vững nguồn vốn năm 2024; tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 83/TB-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về giải pháp thực hiện giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách đúng theo kế hoạch. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7; thực hiện tốt quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và tham gia hiến máu nhân đạo đảm bảo đạt chỉ tiêu huyện giao.

3. Lĩnh vực nội chính:

3.1. Công an:

Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT trên địa bàn xã nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã.

3.2. Quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến; Tiếp tục củng cố LLDQ tại chỗ, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân tại chỗ và lực lượng dự bị động viên; triển khai công tác huấn luyện dân quân cơ động; dân quân tại chỗ theo quy định. Xây dựng kế hoạch lập danh sách xét duyệt chính trị cho công tác khám sức khỏe và nhập ngũ năm 2025; Chủ động xây dựng các Kế hoạch đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCTT - TKCN&PTDS, cháy nổ. Tập trung củng cố các tiểu đội dân quân, tổ chức sinh hoạt theo định kỳ qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ. Tập trung triển khai các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024.

4. Công tác xây dựng chính quyền, Cải cách TTHC, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thi đua khen thưởng.

4.1. Tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2024 đảm bảo theo kế hoạch; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ công chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý cán bộ; tham mưu kiện toàn phân công nhiệm vụ CBCCC và người hoạt động không chuyên trách đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 về đề án vị trí việc làm đối với CBCCC và Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 về Phương án sắp xếp người hoạt động KCT.

4.2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2024. Tiếp tục rà soát, bổ sung trang thiết bị làm việc, nâng cấp đường truyền internet; lập danh mục thành phần hồ sơ số hóa; tạo điều kiện cho CBCCC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện; tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, bổ sung, niêm yết công khai minh bạch kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

4.3. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, các kiến nghị phản ánh không để tồn đọng kéo dài. Duy trì công tác tiếp dân định kỳ và thường xuyên đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ hòa giải viên cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan.

4.4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2024; tiếp tục khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Đề nghị cán ban ngành, đơn vị trên địa bàn xã, cán bộ, công chức bám sát kế hoạch xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cả năm và từng thời gian triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo hàng tuần, hàng tháng để

tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Văn phòng UBND xã phối hợp với Tài chính – kế toán tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các ban, ngành, cán bộ công chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, QPAN và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; tổ chức họp hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm và có biện pháp triển khai thực hiện đạt kết quả.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và tổ chức chính trị xã hội của xã tập trung tuyên truyền, vận động các hội đoàn viên cùng với tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2024 theo chỉ tiêu huyện giao và Nghị quyết HĐND xã.

4. UBND xã đề nghị HĐND xã tăng cường giám sát theo quy định của pháp luật, giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 của xã Ân Tường Tây. Kính báo UBND huyện, Phòng tài chính - kế hoạch huyện biết theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT, các PCT. UBND xã;
- TT. UBMTTQ Việt Nam xã;
- Các ban ngành, đơn vị, ban thôn thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thu Hà